

Số: 346/ĐHKH-HCTC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2013

Về việc lấy ý kiến phản hồi đối với CBQL

**Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường**

Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành tại Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010; Tại điều 43: Phòng chức năng, mục 4, đã xác định: "*Hàng năm, Hiệu trưởng đánh giá các Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng không hoàn thành nhiệm vụ phải được thay thế kịp thời*".

Thực hiện Chỉ thị 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "*Đổi mới quản lý Giáo dục*", Nghị quyết 05 của Ban Cán sự Đảng bộ GD&ĐT V/v triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Khoa học quyết định tổ chức lấy ý kiến đánh giá đối với các đồng chí cán bộ quản lý các cấp trong trường.

**Mục đích** của việc lấy ý kiến là: Xác định mức độ hoàn thành công việc được giao, khả năng phát triển và những hạn chế cần khắc phục, điều kiện luân chuyển cán bộ. Thông tin về cán bộ quản lý được Hiệu trưởng lưu giữ, sử dụng để báo cáo Đảng ủy về công tác cán bộ đồng thời là thông tin tham khảo để đưa ra các đánh giá trong phiếu đánh giá cán bộ, viên chức năm học 2012-2013.

**Thành phần được lấy ý kiến:** Tất cả các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các đồng chí là Trưởng, Phó các khoa, bộ môn đã được bổ nhiệm từ 6 tháng trở lên.

**Thành phần tham gia lấy ý kiến:** Tất cả các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các đồng chí là Trưởng, Phó các khoa, bộ môn, các đồng chí trong BCH Công đoàn trường, các đồng chí là giảng viên trong BCH Đoàn trường. Riêng đối tượng nhận xét là lãnh đạo cấp phòng, khoa, bộ môn sẽ được lấy ý kiến của các đồng chí cán bộ viên chức đang công tác ở các đơn vị đó.

**Hình thức:** Trả lời các nội dung theo phiếu phát ra.

**Thời gian:** Thực hiện trong tháng 6 năm 2013.

Đây là một công việc thường kỳ nhưng có ý nghĩa, tác dụng nâng cao chất lượng công tác quản lý của nhà trường. Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

**Nơi nhận:**

- BGH;
- Các đơn vị thuộc trường;
- Lưu VT, HCTC, VPĐU.

  
**PGS.TS Nông Quốc Chinh**